

BÌNH ĐỊNH CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

LÊ NGỌC AN*

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã tăng cường chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xây dựng nền kinh tế bền vững và thịnh vượng.

Từ khóa: Năng lực cạnh tranh quốc gia; môi trường kinh doanh; Nghị quyết số 02/NQ-CP; tỉnh Bình Định.

In implementing Resolution No. 02/NQ-CP dated January 5, 2024, issued by the Government on critical tasks and solutions to improve the business environment and enhance national competitive capacity in 2024, the People's Committee of Binh Dinh province has taken a leading role in intensifying its directives to various sectors and localities. These efforts focus on effectively implementing tasks to improve the business environment, enhance competitiveness, promote economic growth, and build a sustainable and prosperous economy.

Keywords: National competitiveness; business environment; Resolution No. 02/NQ-CP; Binh Dinh province.

NGÀY NHẬN: 10/8/2024

NGÀY PHẢN BIỆN, ĐÁNH GIÁ: 19/9/2024

NGÀY DUYỆT: 16/10/2024

DOI: <https://doi.org/10.59394/qlnn.345.2024.988>

1. Đặt vấn đề

Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh không chỉ là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn là nền tảng để xây dựng một nền kinh tế bền vững và thịnh vượng. Một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, đổi mới và cạnh tranh lành mạnh; đồng thời, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng.

Bình Định nằm trong vùng kinh tế trọng

điểm khu vực miền Trung, có vị trí quan trọng trong giao lưu kinh tế, hợp tác phát triển của khu vực và thế giới. Xác định cải thiện môi trường kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quyết định sự thành công của việc thu hút đầu tư, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 29/01/2024 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP trên địa bàn tỉnh và đã đạt được một số kết quả tích cực.

* Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết số 02/NQ-CP

Trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định từng bước phục hồi. Theo đó, các cấp chính quyền tỉnh Bình Định đã đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và đạt những kết quả tích cực như:

Thứ nhất, sự chỉ đạo, điều hành: các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện trên cơ sở Kế hoạch số 16/KH-UBND, trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp gắn với từng chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào các lĩnh vực, như: (1) Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách của tỉnh để cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh bảo đảm thông thoáng, thân thiện, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; (2) Công tác chuyển đổi số, nhất là xây dựng, tạo lập các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; (3) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của tỉnh.

Thứ hai, công tác thông tin, tuyên truyền: Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, cơ quan báo, đài tỉnh Bình Định đã tăng cường công tác tuyên truyền về các chính sách, pháp luật mới; công tác cải cách hành chính; công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất chưa sử dụng... tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận đất đai, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại địa phương cũng đã có những tin, bài, phóng sự phản ánh, đưa tin về nỗ lực của chính quyền địa phương trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thu hút các dự án đầu tư của tỉnh. Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định và trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố luôn cập nhật kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và địa phương có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Đến nay, các doanh nghiệp có thể tự khai thác, sử dụng miễn phí các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, qua đó, giúp doanh nghiệp cập nhật dễ dàng, chủ động nắm bắt những quy định, hướng dẫn của ngành tại địa phương. Ngoài ra, Fanpage “Tin tức Bình Định” (tintucbinhdinh.vn), kênh Zalo OA “Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định” thường xuyên cung cấp các thông tin về Bình Định để mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm hiểu đầu tư vào Bình Định.

Thứ ba, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính: để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh, UBND tỉnh đã đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục đầu tư dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp từ 242 ngày xuống còn 118 ngày; các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp từ 145 ngày xuống còn 60 ngày. Bên cạnh đó, thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng để ghi nhận những nội dung do cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị trong công tác thực hiện thủ tục đầu tư để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời nắm bắt thông tin và xem xét, xử lý trong thời gian sớm nhất.

Với phương châm đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh

ng nghiệp và người dân về giải quyết thủ tục hành chính, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 về rà soát, đánh giá 29 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 15 cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh năm 2024. Đến nay, địa phương đã ban hành 4 quyết định thông qua phương án đơn giản hóa 9 thủ tục hành chính của lĩnh vực: nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tài chính, tư pháp, y tế.

Triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3949/UBND-KSTT ngày 27/5/2024 chỉ đạo việc triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ban hành Công văn số 4464/UBND-KSTT ngày 13/6/2024 tham gia góp ý danh mục thủ tục hành chính nội bộ theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ, trong đó đã đề xuất bổ sung 6 thủ tục hành chính nội bộ.

UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, chấn chỉnh việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ hằng tháng, quý, năm công khai danh sách tổ chức, cá nhân giải quyết chậm hồ sơ và báo cáo tại cuộc họp; thực hiện kết nối “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh” với 24 cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của địa phương hoặc do trung ương quản lý, vận hành để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước. Đồng thời, triển khai mô hình “Hành chính phục vụ người dân” trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Thứ tư, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp: Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh, theo đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã phối hợp, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên

địa bàn tạo điều kiện về nguồn vốn cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, chế biến và xuất khẩu; ưu tiên nguồn vốn để cho vay đầu tư sản xuất, xử lý nước thải... bảo đảm ổn định sản xuất cho người dân, doanh nghiệp; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, phí, cho vay mới...

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương triển khai đến UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đăng ký kế hoạch khuyến công năm 2024; các chương trình khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp được quan tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Theo đó, đã tổ chức thẩm định cấp cơ sở 23 đề án (lập thành 1 đề án điểm, 3 đề án nhóm và 1 đề án riêng lẻ) trình Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt; đã phê duyệt 22 đề án khuyến công năm 2024 (đợt 1) với tổng kinh phí hỗ trợ 2.326,5 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở Công Thương đã tổ chức “Phiên chợ Nông sản Bình Định năm 2024” tại thành phố Quy Nhơn; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng của Bình Định tại “Ngày hội Người Bình Định lần VIII - năm 2024”; trưng bày, triển lãm giới thiệu các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh Bình Định trong khuôn khổ Hội chợ Hàng phong cách Ngoài trời Q-FAIR 2024; hỗ trợ một số doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất - kinh doanh, cơ sở làng nghề tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các kỳ hội chợ triển lãm, kết nối cung cầu hàng hóa trong và ngoài tỉnh; 20 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất - kinh doanh giao lưu, kết nối trưng bày sản phẩm OCOP tại Khu phức hợp giải trí - du lịch - thương mại TO-CEPO; 4 cơ sở sản xuất - kinh doanh giao lưu, kết nối trưng bày sản phẩm tại ngày hội nông sản huyện Hoài Ân lần thứ II-2024; tổ

chức đoàn tham gia Hội chợ triển lãm trưng bày sản phẩm và các hoạt động kết nối đầu tư, thương mại, du lịch giữa các doanh nghiệp Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan tại thành phố Pakse (Lào) với 11 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất - kinh doanh tham gia; tham dự Hội chợ Công Thương Khu vực Tây Bắc - Điện Biên 2024 và Hội nghị thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử tại Điện Biên và các tỉnh vùng Tây Bắc; tham gia diễn đàn, Hội chợ hàng Việt Nam xuất khẩu năm 2024 tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, còn tổ chức Ngày hội triển lãm trực tuyến các sản phẩm đặc trưng tỉnh Bình Định trên website Vietlao.vn nhằm đẩy mạnh hợp tác theo thỏa thuận hợp tác về thương mại giữa tỉnh Bình Định và 4 tỉnh Nam Lào; tăng cường hợp tác trao đổi qua kết nối cung cầu trực tuyến, tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới. Đặc biệt, tỉnh Bình Định đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư; Hội nghị xúc tiến thương mại với Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Canada...

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 01/02/2024 về triển khai các hoạt động năm 2024 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trong đó, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện các hoạt động cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp, như: xây dựng và phát hành định kỳ các bản tin pháp luật, tài liệu điện tử theo chuyên đề về các lĩnh vực pháp luật, thông tin pháp lý, cảnh báo vi phạm pháp luật, rủi ro pháp lý...

3. Một số đề xuất, kiến nghị

Để cải cách hiệu quả, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh năm 2024 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh Bình Định cần xem xét, thực hiện một số nội dung sau:

Một là, tăng cường nguồn lực triển khai việc ứng dụng khoa học - công nghệ số vào hoạt động sản xuất để tận dụng lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu; đồng thời, hỗ trợ các vùng trên địa bàn tỉnh Bình Định còn nhiều khó khăn trong vấn đề này.

Hai là, có các chính sách phù hợp để hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ tại *Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ*.

Ba là, xây dựng các giải pháp, trong đó bao gồm giải pháp ngắn hạn và trung hạn để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng phương thức kinh doanh mới, tiết giảm chi phí cho sản xuất - kinh doanh; giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân.

Bốn là, có cơ chế, chính sách tích cực để hỗ trợ các địa phương trong công tác xúc tiến thương mại và đầu tư.

4. Kết luận

Năm 2024 là năm “nước rút” thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh. Vì vậy, việc tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đề ra □

Tài liệu tham khảo:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2024). Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 12/6/2024 về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định 6 tháng đầu năm 2024.

2. Bình Định cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. <https://www.quanlynhanuoc.vn>, ngày 07/12/2022.